



St. Vincent Liem Centre

95 Mount Alexander Road, Vic. 3031
Tel: (03) 9372 6668 – Fax: (03) 9376 4864
Mobile: 0435 582 525 – Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au

CHÚC ANH CHỊ EM LUÔN VỮNG TIN VÀ CHAN CHỨA NIỀM HY VỌNG!

Kính gửi OBACE, trong Cộng đồng Công Giáo Việt Nam, Tổng Giáo Phận Melbourne

Kính thưa anh chị em, trong những ngày này, anh chị em không chỉ nghe những cảnh báo về bệnh dịch nguy hiểm bởi Virus Corona đang lây lan rất nhanh khắp mọi nơi trên toàn thế giới; con số không ngừng tăng về người chết, cũng như những người bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, chúng ta còn phải đối đầu với một điều đáng ngại nữa, đó là anh chị em cũng bắt đầu được nghe những thông tin với những đoạn video như muốn cảnh báo về ngày tận cùng của thế giới!

Quả thật, trong Kinh Thánh chúng ta cũng đã nghe Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của các Môn đệ của Ngài, nhân dịp Chúa cảnh báo sự sụp đổ của Thành Jerusalem: *“Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điềm gì báo trước?” Đức Giêsu đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt. Vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính Ta đây, và thời kỳ đã đến gần”. Anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước. Nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện”.* (Lc 21, 7-11)

Là người Kitô hữu chúng ta Tin vào Lời Chúa và hướng dẫn của Mẹ Giáo Hội, bên cạnh đó, chúng ta cũng được mời gọi tuân thủ những hướng dẫn của chính phủ và các chuyên gia y tế và nhất là không để lòng mình bị xao xuyến, lung lạc. Chúa bảo: *“Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt”*, và cũng đừng sợ hãi, nhưng hãy vững tin vào Chúa thôi. Những đau thương thử thách có xảy ra, cũng là để cảnh báo chúng ta cần hồi cải và trở về với Chúa.

Tôi thiết nghĩ, hơn bao giờ hết thời gian này với lời mời gọi của Mùa Chay Thánh, chúng ta sống gắn bó với Chúa hơn để dẫu phải đối đầu với những sóng gió của bệnh dịch, chúng ta vẫn luôn mạnh tin vào Chúa và làm chứng cho Chúa với những tia hy vọng, chứ không phải là gieo thêm sợ hãi.

Vậy thưa anh chị em, thay vì cộng tác nhằm phát tán những tin gây hoang mang, sợ hãi, mất bình an, anh chị em chúng hãy ta siêng đến với Chúa trong các Thánh lễ (online) và cầu Thánh Thể, đồng thời không ngớt trông lên Đức Mẹ Lộ Đức để xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, cho thế giới sớm vượt qua thử thách lớn lao này. Trên các trang thông tin của anh chị em, trong thời gian này, hãy tận dụng chỉ để để gieo niềm tin và hy vọng, nhắc nhau hoán cải bản thân cũng như chuyển cho nhau những lời an ủi.

Lời chứng mạnh nhất và là dấu chứng rằng ta chúng ta là người Kitô hữu thực sự, chỉ khi chúng ta luôn bình an trong tâm hồn và hy vọng cả khi gặp thử thách gian nan.

Xin Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ, bảo vệ mỗi người và gia đình anh chị em trong bình an.

Flemington, Lễ Truyền Tin, 25/03/2020

Kính thư

Giuse Trần Ngọc Tân, sss
Lm Quản Nhiệm Cộng đoàn.